




แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ประจำปี ๒๕๖๘

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความ รับผิดทางละเมิด/ อาญา	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	เจ้าหน้าที่ สสอ.	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญตามระเบียบราชการจริง
๒	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ สสอ. ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค	เจ้าหน้าที่ สสอ.	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ
๔	มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศักยภาพ ประชุม และสัมมนาตามที่ กฎหมายกำหนดและมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่ สสอ.	ไม่มี	๑.มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ๒. เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง ๓. ไม่พบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศักยภาพประชุมและ สัมมนาต่าง ๆ ผิดระเบียบฯ-
๕	มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เจ้าหน้าที่ สสอ. ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๖	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงาน ที่มีกองทุนสวัสดิการ ภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ	เจ้าหน้าที่ สสอ.	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัด สวัสดิการภายในสสอ.และรพ.

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง วัน/เดือน/ปี : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ หัวข้อ : รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Linkภายนอก : เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร https://hangchathealth.com หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายพิษณุ จินใจเย็น) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายฉัตรชัย เครือสาร) สาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายพิษณุ จินใจเย็น) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	